



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ที่ ๓๓๘ /๒๕๖๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดจัดงาน
“เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘:๓๐-๑๙:๐๐ น. ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้นำนักศึกษา
และผู้ตามที่ดี ประกอบกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

กรรมการอำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุมาลี	ไชยศุภรากุล	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนทรศน์	พลเดช	รองประธานกรรมการ
นายราเชนทร์	เหมือนชอบ	รองประธานกรรมการ
นางพิมพ์รัตน์	วนสัณฑ์	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก	เทียนบุชา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไสว	ฟักขาว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมเกียรติ	ดูลสัมพันธ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกเมนทร์	บุญเจือ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ	บัวรา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลชัย	ตรงวานิชนาม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษมศรี	อศิวพงศ์ธร	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร	ตันติสันติสม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ	สวัสดีนะที	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สถาพร	ถาวรอธิวาสน์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์	เจนวิถีสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	กรรมการ
นายประเสริฐ	ฉิมท้วม	กรรมการ
นายพิสุทธิ์	พวงนาค	กรรมการ
นางกุลชไม	สีบพิก	กรรมการ
นายสงกรานต์	สุขเกษม	กรรมการ

นายบุญเกียรติ ชีระภากร กรรมการและเลขานุการ
 หน้าที่ กำหนดนโยบายและตัดสินใจปัญหา

กรรมการดำเนินงาน

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา		รองประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา		
คณะวิทยาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ		
คณะศึกษาศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ		
คณะเกษตรและชีวภาพ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ		
คณะวิทยาการจัดการ		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา		
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก		กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนานักศึกษา		
ศูนย์การศึกษาจันทร์เกษม-ชัยนาท		กรรมการ
นายภุมรินทร์	อ่องสุข	กรรมการ
นายกิตินัฐ	ศรีมูล	กรรมการ
นายธนาเสฏฐ์	ผลเงาะ	กรรมการ
นายธนกฤต	ทองรอด	กรรมการ
นายประพร	วรรณบุษราคัม	กรรมการและเลขานุการ
นายภานุรุจ	ทันสุทธิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ประสานงานการปฏิบัติงานกับฝ่ายต่าง ๆ และควบคุมดูแลการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นางสาวอ้อมฤทัย	แสงแดง	รองประธานกรรมการ
นายวีระชัย	ตระหง่านกิจ	กรรมการ
นางสาวภัทราพร	นิกรติณชาติ	กรรมการ
นางสาวจาร์วรรณ	จันทมาลา	กรรมการ
นายพุดวิงศ์	มันดินแดง	กรรมการ
นางสาวดนิตา	แสงสาคร	กรรมการและเลขานุการ
นายธนพล	เฉลียวจิตตนิช	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานเปิดโลกกิจกรรมฯ และข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.

๒. ถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสำเนาภาพจัดส่งเป็นแผ่น CD จำนวน ๑ แผ่น
มาที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์	ยอดเยี่ยมแกร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ	หาจตุรัส	รองประธานกรรมการ
นายสมพร	ดวงเกษ	กรรมการ
นายเสนีย์	แนวทัศน์	กรรมการ
นายวิรัช	พิภพเหลือง	กรรมการ
นายภักตวิช	ลาโพธิ์	กรรมการ
นายจาตุรนต์	เหมือนสุตใจ	กรรมการ
นายอภิชาติ	รักพานิช	กรรมการ
นายณรงค์ฤทธิ์	ใจรักษ์	กรรมการ
นายศราวุฒ	ทองขาว	กรรมการ
นายพิสิษฐ์	ผอุนรัตน์	กรรมการ
นายสุรสินธุ์	วัฒนจริยา	กรรมการ
นางสาวปรียากร	เกิดปราโมทย์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพิมพ์	สหะวรุณศักดิ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่** ๑. บันทึกเทปโทรทัศน์ ตัดต่อเทปโทรทัศน์ ถ่ายทอดรายการผ่านเคเบิลทีวีในระหว่างการจัดงานเปิด
โลกกิจกรรมฯ และจัดส่งเป็นแผ่น CD จำนวน ๒ แผ่น มาที่งานกิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
๒. ดูแล สดททัศนูปกรณ์ ในระหว่างการจัดงานให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
๓. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔. ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น.

กรรมการสวัสดิการและอนามัย

นางสาวปราณี	พุดมวง	ประธานกรรมการ
นางสาวอัญชัญ	พระนอน	รองประธานกรรมการ
นางสาวธัญญาลักษณ์	ลิ้มพันธุ์	กรรมการ
นางสาวพัชรินทร์	กุลเป็ง	กรรมการ
นายอาณัติ	นิยมเดช	กรรมการ
นายพฤทธิ	เด่นโกวิท	กรรมการและเลขานุการ

- หน้าที่** ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น จัดเตรียมเวชภัณฑ์และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และประสานงานกับ
ฝ่ายยานพาหนะในกรณีฉุกเฉินเกิดอุบัติเหตุ

กรรมการอาคารสถานที่

นายบุญเกียรติ	ชีระภากร	ประธานกรรมการ
นายคำนวน	วาสนาเป็นสุข	รองประธานกรรมการ
นายสุรพล	พานิชชัย	รองประธานกรรมการ
นายพิทยา	เรืองเดช	กรรมการ

นางสาวอนงค์ทิพย์	โตวานิชกุล	กรรมการ
นายสิทธิศักดิ์	ใจหลัก	กรรมการ
นางสายพิน	คล้ามอ่ำ	กรรมการ
นายสมควร	คล้ามอ่ำ	กรรมการ
นายสิทธิสารท	เฉียบแหลม	กรรมการ
นางสุกัญญา	ทรายเพชร	กรรมการ
นายศรณรินทร์	ทูนไทสง	กรรมการ
นางสาวลัดดาวลัย	คิดประโคน	กรรมการ
นายชนะภัย	ทะมาตร	กรรมการ
นายสมะแอ	มัสตุล	กรรมการ
นายมนต์ชัย	แย้มสิน	กรรมการ
นายอุทัย	ไชยพร	กรรมการ
นายพุทขง	เข้มมาก	กรรมการ
นายสมชาย	จุงใจ	กรรมการ
นายนะคร	ชุ่มเย็น	กรรมการ
นายสุรพล	สุขประสิทธิ์	กรรมการ
นายสุชาติ	อมรสันต์	กรรมการ
นายปรีชา	อมรสันต์	กรรมการ
นายประสิทธิ์	จิตรุ่งเรือง	กรรมการ
นายสมจิตร	การะพาซ	กรรมการ
นายสมเกียรติ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายสรายุทธ	โตตุ้ม	กรรมการ
นายบุญชัย	ลาภศรีสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการ
นางเสาวรีย์	วงษ์พนัส	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- หน้าที่ ๑. จัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับชมรมต่างๆ ที่มาร่วมงานเปิดโลกกิจกรรมฯ โดยประสานงานกับ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานฯ และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. จัดเก้าอี้โซฟา สำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑ ชุด เก้าอี้สำหรับอาจารย์และบุคลากรที่มาร่วมพิธีเปิดงาน “เปิดโลกกิจกรรมนักรักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม” จำนวน ๓๐ ตัว พัดลม (ใหญ่) จำนวน ๑๐ ตัว และโต๊ะสำหรับจัดกิจกรรม ๓๐ ตัว ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
๓. อำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ ดูแลระบบไฟฟ้า – ประปา และอื่นๆ ให้พร้อมใช้งาน ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
๔. ดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดระบบการจราจร รวมถึงสถานที่จอดรถอย่างเหมาะสม

กรรมการฝ่ายยานพาหนะ

นายบุญเกียรติ	ชีรภากร	ประธานกรรมการ
นายไพฑูรย์	จันทมาลา	รองประธานกรรมการ
นายประทีป	พันธุ์รัตน์	กรรมการ
นายประเสริฐ	พันธุ์รัตน์	กรรมการ
นายเสรี	พิกุลแย้ม	กรรมการ